



Joy Stellar, J.P 184680  
Migration Agent  
Registration  
No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า  
Stellar มีคำตอบ  
E-mail:  
visa@stellaraustralia.com

# บิตบิตดวง

และแล้วก็กลับเข้าสู่โลกของความเป็นจริงที่มีงานกองรออยู่เต็มโต๊ะ เหมือนเดิมหลังจากที่วิ่งข้ามไปมาระหว่างมิติพิศวงอยู่หลายวัน ในช่วงที่ดูแลเทคนิควิดีโอ จิตสัมผัส ที่มาบรรยายให้พี่ๆ น้องๆ ในซิดนีย์ฟังเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาความจริงแล้วผู้เขียนไม่ได้เดินทางหลงมิติอยู่ที่ไหนหรอกค่ะ แต่ที่ซัดตันเช่นนี้ก็เพราะมีความรู้สึกพิศวง งงวยในเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ในช่วงที่ต้องอยู่คลุกคลีใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณริว และทีมงาน ย่อมมีบ้างที่จะได้ฟัง เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโลกของวิญญาณ และความเชื่อในสิ่งที่เขาสัมผัสได้ แต่เรานั้น สัมผัสไม่ได้ แต่ดันกลัวไว้ก่อนทุกที คือว่าคุณริวเธอจะมีสัมผัสพิเศษที่จูนเครื่องติดต่อกับโลกของวิญญาณได้ และจะมีการติดต่อสื่อสารรับงานมาจากท่านเทพเจ้ากวนอู เพื่อให้มาทำหน้าที่ช่วยเหลือขัดเกลาจิตใจมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ และทรงจตุตถ์ดำเนินการทำแท้งเป็น Assignment หลัก

คุณริวเธอจะมีจิตสัมผัสจริงหรือไม่นั้น ผู้เขียนขอตอบว่าไม่ทราบแน่ชัด รู้แต่ว่ามีหลายครั้งที่คุณริวพูดถูก และทนายได้ตรง และมีผู้คนທີ່เชื่อมากกว่าคนที่ไม่เชื่อ เดินไปไหนก็จะมีคนเข้ามาล้อมขอร้องให้เขียนยันต์ เฮงๆ รวยๆ ให้บนกระป๋องต่าง (แปลกแต่จริง)

สำหรับตัวผู้เขียนเองหากจะถามว่าเชื่อบ้างไหม ในสิ่งที่คุณริวพูดก็จะตอบว่าเชื่อในหัวข้อกฎแห่งกรรม เพราะมั่นใจว่าหากทำดีก็ควรได้ดี หากทำชั่วก็ต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ตนกระทำ แต่ไม่ได้บอกว่าจะเชื่อเรื่องวิญญาณ เพราะคิดว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงเสมอไป แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณคุณริวที่ทำให้ผู้เขียนเปลี่ยนมุมมองเรื่องผี ให้กลายเป็นเรื่องซึลๆ เหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง ริวมักจะพูดถึงท่านกวนอูว่าเป็นเทพที่สื่อสารกับริว และจะมาอยู่ข้างๆ อยู่เสมอ หากต้องการให้สื่อสารเรื่องใด กับผู้ใดก็ตาม และเวลาที่มาผู้เขียนแอบสังเกตุว่า หน้าตาเขาจะเคร่งเครียดขึ้นเล็กน้อย และตาจะแดงๆ และจะพูดแตกต่างจากริวในช่วงปกติ ยกตัวอย่างวันที่เราเดินไปซื้อป๊อปปิ้งกันในเมือง กะว่าจะให้ ริวเลือกของที่อยู่ข้างขวามือ แรกๆ เธอก็ดูของอย่างสนใจสนอกสนใจ แต่พอจะซื้ออะไรให้เธอก็ไม่เอาสักอย่างเดียว แถมนอกกว่าท่านไมอนุญาต เพราะของพวกนี้แพงเกินไป ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เดินอยู่ครึ่งวันท่านไมอนุญาตให้ซื้อซักอย่าง ริวบอกว่าท่านกวนอูเดินอยู่ข้างๆ ตลอด คอยเตือนสติไม่ให้โลกกับสิ่งของเหล่านั้น อ้าว! คิดไปคิดมา ที่เราเดินอยู่กันอยู่เนี่ยะดิฉันพาท่านกวนอูมาซื้อไปด้วยหรือนี่!

ประสบการณ์ไหลลื่น เรื่องต่อไป คือ หลังมื้ออาหารมื้อเย็น ทางทีมงานก็พาคุณริวไปที่ผับแห่งหนึ่งในเมือง แต่เมื่อคุณริวเดินลงไปเข้าห้องนี้ ชั้นล่างเธอก็หยุดชะงัก แถมน้ำพุที่ทีมงานกำลังไปด้วย เกิดอาการขนหัวลุก เพราะเธอบอกว่า "มารอกันเต็มเลย " พอวันรุ่งขึ้นคุณริวมากล่าวว่า ดึกที่เป็นผับนั้นในอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือ ก็เลยหาข้อมูลว่าในอดีตตึกนั้นเคยเป็นที่รวมแหล่งซ่องสุมของบรรดาแก๊งมั่งกรเงินมาเพียบมาก่อน จึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในสถานที่นั้น ในอดีตแต่ละส่วนในสถานที่จัดงานที่ห้องสัมผัสมา คุณริวเธอก็สัมผัสเห็นอีกว่าขณะที่เราจัดของตกแต่งห้องกันอยู่นั้น ทางเจ้าของสถานที่ (ที่เราไม่เห็น) มันกำลังเกิดการณ์อยู่



อย่างใกล้ชิด แถมน้ำพุที่ทีมงานไปอยู่เชิญรูปปั้นท่านกวนอูจากร้านร้างฝั่งมาตั้งเป็นกำลังใจในวันบรรยายอีกต่างหาก โอ้ย! ตอนแรกว่าจะเห็นเป็นเรื่องซึลๆ แล้วเชียว ยังอดทลนไม่ได้ ทำเอาไม่กล้าเพ่งมองจุดไหนนานๆ ในห้องบรรยายเลย บรรยายกาที่ห้องก็สุดจะหลอนดีจริงๆ เพราะห้องนั้นปกติแล้วจะเป็นที่ประชุมของบรรดาสมาชิกลัทธิ Mason คือพวก Knight Templar ทั้งหลายจะมาชุมนุมกันที่นี่ ใครอยากรู้ประวัติก็ลองหาในกูเกิ้ลแล้วกันนะ



แม้แต่เล่าเรื่องมิติพิศวงอยู่นานจนหมดเนื้อที่เขียนเรื่องวีซ่าซะแล้ว ฉบับนี้ เอาเป็นว่าก่อนจบ ขอตอบปัญหาที่ซาบิตถ่ายหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะค่ะ คำถามมาจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ โท เข้ามาบอกว่า เป็นเรื่องสำคัญต้องขอคำตอบด่วน เธอไม่มีอ้อมคอ้มึงคำถามทันทีว่า "พี่คะหนูเป็นนักเรียนค่ะ หนูจะปล่อยท้องอะค่ะ " โท เออละสิ งมัยละ เจอแบบนี้หาย่วงเป็นปลิดทิ้ง ผู้ถามให้เวลาผู้ตอบอึ้งเพียง 3 วิ ก็ยิงคำถามต่อ ในกรณีนี้ที่หนูถือวีซ่า นักเรียนอยู่ แพนหนุเป็นคนที่นี่ แต่ไม่มีวีซ่า (อ้าวละไรจะเนี่ยะให้งต้ออีก) สรุปแล้วคือ **แพนหนุเป็นผีที่เนี่ยะค่ะ แต่อยู่มานานแล้วค่ะ คำถามคือ หากหนู ปล่อยท้อง มีลูกด้วยกัน ลูกที่เกิดมาในประเทศนี้จะได้สัญชาติออสเตรเลียโดยกำเนิดไหมคะ**

**ตอบ** ขอไขข้อข้องใจของน้องฮาร์ดคอร์(นามสมมุติ)แบบสั้นๆ ง่ายๆ นะคะ การที่เด็กจะได้สัญชาติออสเตรเลีย นั้น ต้องมีบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็น PR หรือ Citizen อยู่แล้ว เด็กจึงจะมีสิทธิได้สัญชาติออสเตรเลียโดยอัตโนมัติค่ะ ส่วนในกรณีนี้พ่อหรือแม่ หรือทั้งสองคนถือวีซ่านักเรียนอยู่ ลูกที่เกิดมาที่นี่ก็จะได้วีซ่านักเรียนตามไปด้วยค่ะ ไม่ว่าพ่อแม่จะถือวีซ่าใดๆ อยู่ก็ตาม ลูกที่เกิดมาก็จะได้วีซ่าเดียวกับของพ่อแม่ค่ะ ส่วนในกรณีของน้องฮาร์ดคอร์ ที่บอกว่าตนเองเป็นนักเรียน แต่แพนหนุเป็นผีที่นี่ เพราะวีซ่าขาดไปแล้วนั้น และวางแผนที่จะมีบุตรด้วยกันในเร็ววันนี้ ลูกที่เกิดมา มีให้เลือก 2 ออฟชั่นค่ะว่าจะเลือกถือวีซ่าตามฝ่ายไหนดี หากตามฝ่ายมารดา ก็จะเป็นวีซ่านักเรียน แต่ถ้าตามฝ่ายบิดา ลูกก็จะกลายเป็นกุมารทองค่ะ ลองเลือกดูนะค่ะ ขอให้ห้องโซคดีค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า

พี่จอย Stellar